



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ</p> <p>ไทยโพสต์</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p><b>ภาวะอากาศร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชน เนื่องจากขณะนี้หลายพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส เช่น ลำปาง ตาก กาญจนบุรี จึงเตือนให้ระวังโรคลมแดด (Heat stroke) หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแดดจัด ต้มน้ำมาก ๆ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังฝากให้พ่อแม่ ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากได้รับรายงานว่ามีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ หลังไปเล่นน้ำเพราะอากาศร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคดีสโทรก เป็นภาวะวิกฤติร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากผลของสภาพอากาศที่ร้อนจัด อาการสำคัญได้แก่ ตัวร้อน อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิน 40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้หน้ามืด เพื่อ กระสับกระส่าย มึนงง ชักเกร็ง ช็อก จนถึงหมดสติ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจทำให้เสียชีวิตได้</p> <p>-เสนอข่าว นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ต่อจากนี้โดยเฉพาะภาคเหนือ อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยหรือจะไม่ขยับสูงขึ้นอีก เนื่องจากมาจกพายุฤดูร้อนในภาคอีสาน ทำให้ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ส่งผลให้อุณหภูมิความร้อนของภาคอื่น ๆ คลี่คลายลง</p>
<p>มติชน</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน</p> <p>ผู้จัดการ คมชัดลึก</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว วันนี้ (22 เม.ย.) เวลา 13.30 น. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม จะเป็นประธานการประชุม คกก.ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. และนายนิยม เดิมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมที่ก.ยุติธรรม โดย ออย.จะเสนอแผนการดำเนินงานในโครงการนำกัญชาเพื่อไปศึกษาและวิจัยรวมทั้งการขับเคลื่อน ผลการดำเนินงาน รายงานความคืบหน้าเรื่องการครอบครองเพื่อการรักษา การอบรมแพทย์ที่จะสั่งจ่ายยากัญชาครอบแรก ทั้งแพทย์ไทยและแผนปัจจุบันประมาณ 400 ราย ของแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่จะนำมาสกัดหรือผลิตเป็นยา</p> <p>ด้าน ป.ป.ส.กล่าวถึงมาตรการหลังครบกำหนดการนิรโทษกรรม ว่า หากไม่มีการแจ้ง เมื่อเจ้าหน้าที่พบต้องจับกุมตามกฎหมาย และหลังจาก 19 พ.ค.หากมีการลงทะเบียนไว้แล้วยังสามารถใช้ได้จนกว่ากัญชาที่ครอบครองจะหมด คาดว่าในช่วงกลางปีทุกอย่างจะเริ่มเข้าระบบ แพทย์ที่สั่งจ่ายจะมีตามกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ล็อตแรกที่ออก.ผลิตจะเริ่มใช้งานได้</p> <p>นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ให้หมอพื้นบ้านและผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชารักษาโรคมาแจ้งยื่นครอบครอง ซึ่งผู้ป่วยที่ยื่นการครอบครองแล้ว ออย.ระบุว่าจะสามารถขยายเวลาการครอบครองออกไปได้อีกระยะ หรือในบางกรณีจะพิจารณาให้ผู้ป่วยสามารถใช้กัญชารักษาโรคได้จนกว่าจะสามารถผลิตกัญชาใช้ทางการแพทย์ได้ โดยแจ้งปริมาณกัญชาที่ครอบครอง อาการที่ใช้รักษา หากอยู่ภูมิภาคให้แจ้งต่อสสจ. ส่วน กทม.แจ้งได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ออย.</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ประกาศกลางงาน "พันธมิตรบุรีรัมย์" ขอเป็นฝ่ายค้าน ถ้าพรรคที่จะร่วมรัฐบาลไม่เอานโยบายกัญชาเสรี</p> <p>ด้านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขกฎหมายกัญชาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ชาติ 1.ผลักดันให้การใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เป็นวาระแห่งชาติ 2.แต่งตั้งคกก.ยุทธศาสตร์กัญชาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ชาติ 3.ขับเคลื่อนการร่างกฎหมายกัญชาเป็นกฎหมายเฉพาะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ และลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามกฎหมายเดิม 4.สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อบริหารจัดการกัญชาภายใต้กฎหมายเฉพาะ และ 5.ผลักดันให้มีการจัดตั้ง กองทุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนเข้าร่วมงานพันธมิตรบุรีรัมย์ 3 วัน ประมาณ 1.5 แสนคน แจ้งครอบครองกัญชาว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก มติชน	<p>10,000 ราย แต่มีผู้ผ่านการครอบครองกว่า 4,000 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรง เป็นมะเร็งมากที่สุด นอกจากนี้ยังมี หอบหืด ปวดข้อ ปวดระบบประสาท พาร์กินสัน และอีกกลุ่มไม่แสดงอาการรุนแรง เช่น โรคเครียด ไมเกรน เป็นต้น</p> <p>ด้าน นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวว่า มีความเป็นห่วงประชาชนที่ต้องการใช้กัญชารักษาโรคหลังพ้นระยะนิรโทษกรรม ทั้งนี้ในอนาคตหน่วยงานราชการต่างๆ ใน จ.บุรีรัมย์ จะร่วมกันขับเคลื่อนแพทย์แผนไทย โดยให้ทุกครอบครัวปลูกสมุนไพรไว้ใช้ทางการแพทย์และดูแลตัวเอง และอยากเรียกร้องให้นายกฯ ออก ม.44 - ปลดล็อกให้แต่ละครอบครัวปลูกและใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ไม่เกิน 6 ต้น โดยชาวบ้านใช้เกณฑ์ปลูกใช้ทางการแพทย์ ส่วนภาครัฐกิจใช้เกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีให้ภาครัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑิต สถิติชัยกุล นพ.สจ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ประชาชนสามารถแจ้งการครอบครองกัญชาได้ทำงานโดยมีเจ้าหน้าที่จากสจ.บุรีรัมย์ให้บริการตลอดทั้งวัน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์และเอกสารแสดงการครอบครองต้นกัญชา น้ำมันกัญชา หากไม่มีใบรับรองแพทย์ จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำจนได้ใบรับรองแพทย์และถือครองได้</p> <p>ด้าน นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โปสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่อง "บำบัดโมเดลกัญชาทางการแพทย์" ว่า 1.บำบัด หมายถึงผู้ป่วยและครอบครัว แพทย์ เกสซิค และผู้มีประสบการณ์ในการใช้ในชมรมได้ดิน 2.ต้องมีบำบัดเพราะแพทย์แผนปัจจุบันไม่เคยใช้ ไม่กล้าใช้ ต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ 3.โครงการบำบัด เริ่มโดยอบรมแพทย์แผนปัจจุบันและมีประชาชนในชมรมได้ดินที่มีประสบการณ์เข้าอบรมด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 4.ให้แพทย์แผนปัจจุบันสั่งจ่ายยากัญชาแก่ผู้ป่วย ส่วนวิธีการ กระบวนการและการติดตาม ทำร่วมกันระหว่างคู่มือ 5.กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นและซับซ้อน ให้มีบัดดีระดับอาวุโสทั้ง 2 ด้านให้คำปรึกษา 6.มีระบบสื่อสารซึ่งกันและกันในพื้นที่ในรพ. หรือในเขตเดียวกัน โดยใช้บัดดีอาวุโสเรื่องความซับซ้อนของโรค จากรพศ.หรือโรงเรียนแพทย์</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>สำนักข่าวไทย</p> <p>มติชน ไทยรัฐ</p> <p>ไทยโพสต์ แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p><b>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</b></p> <p>-เสนอข่าว เช้าวันนี้ (08.00 น.) กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ ทั่วประเทศอยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ที่ จ.อุบลฯ เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ น่าน ลำปาง เลย ลำพูน พะเยา รวม 17 พื้นที่</p> <p>-เสนอข่าว สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัดคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในระดับสีส้ม 13 พื้นที่ สูงสุดบริเวณ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ค่าฝุ่น PM 10 เกินมาตรฐาน บริเวณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และมีค่าก๊าซโอโซนเกินมาตรฐาน บริเวณ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน</p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ กทม. และปริมณฑล อยู่ในระดับดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่า PM 2.5 อยู่ระหว่าง 21-65 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐานบริเวณริมถนนดินแดง เขตดินแดง และ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p><b>ค่ายารพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาราคาและเวชภัณฑ์ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้รพ.เอกชน ผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายยา 353 ราย ได้แจ้งข้อมูลต้นทุนและการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงค่าบริการทางการแพทย์ มาให้แล้ว หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลและประกาศขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาเลือกใช้บริการได้ เบื้องต้นมี 3,800 รายการ แบ่งเป็น ยา 3,000 รายการ และเวชภัณฑ์ 800 รายการ ส่วนค่าบริการยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากสถานพยาบาลมีหลายระดับ พร้อมกันนี้ คณะทำงานเตรียมเสนอ 2 มาตรการกำกับดูแลสินค้า เวชภัณฑ์ และบริการ เข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลราคาและเวชภัณฑ์ พิจารณาในช่วงเดือนพ.ค. 2562 ประกอบด้วย 1.ให้สถานพยาบาลแสดงราคาและเวชภัณฑ์ให้ชัดเจน แยกเป็นรายประเภท 2.ให้สถานพยาบาลแสดงรายการและราคาและเวชภัณฑ์ในใบสั่งยาให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถซื้อจากร้านค้านอกสถานพยาบาลได้ ซึ่งได้ประสานหน่วยงานของสธ.เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือด้วย หากสถานพยาบาลไม่ดำเนินการตามประกาศ จะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 29 ขยายเกินราคาหรือไม่ปิดป้ายราคาหรือไม่แจ้งราคา ไม่แจ้งปริมาณ มีโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
เพจ Gossipสาสุข	<p><b>คปร.ไม่ให้อัตราบรรจุแพทย์</b></p> <p>-กล่าวถึงกรณี คปร.จะเลิกจัดสรรตำแหน่งข้าราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับการบรรจุแพทย์หลังปี 2564 ว่า จะส่งผล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กระทรวงแรงงาน เพราะคนส่วนใหญ่อยู่ในระบบบัตรทอง ซึ่งต้องใช้บริการรพ.รัฐที่บุคลากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการในสังกัด สธ. ทางเลือกคือ 1.หาทางจ้างงานแบบใหม่ ให้ตำแหน่งที่บรรจุมีสวัสดิการ มีค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิม หรือ 2.ทยอยเอารพ.ออกนอกระบบ ทำให้ไม่ต้องบรรจุคนผ่านระบบราชการ และไม่ต้องผ่าน ก.พ. แต่ที่ผ่านมา สธ.ยังไม่มี การปฏิรูประบบราชการที่เเทอะทะ ทางเลือกที่เหลือคือ ต้องหาทางเร่งออกนอกระบบ จะออกจากระบบ ก.พ. เฉพาะ การแต่งตั้งบุคลากร หรือจะทยอยเอารพ.ออก และจำกัดบทบาทของกระทรวงให้เหลือเพียงการตรวจสอบ-ควบคุม คุณภาพเท่านั้น</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p><b>รถพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.ท.เอกราช หุ่นงาม อดีต รอง ผกก.ป.สภ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย โพสต์ เฟซบุ๊ก กรณี สธ.กำหนดใช้ความเร็วรถพยาบาลไม่เกิน 80 กม. ว่า การจะสั่งให้เป็นไปตามกฎหมาย คนที่เรารักทุกเวลา มีค่ามากกว่าผิดกฎหมาย</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>ตรวจเยี่ยมรพ.อินทร์บุรี</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. พร้อมด้วยพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมรพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 18 แห่งที่มีความ เสี่ยงสถานการณ์รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากมีประชาชนในเขตรับผิดชอบที่อยู่ในสิทธิ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพียง 30,000 กว่าคน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจึงไม่เพียงพอ สธ.ได้มอบนโยบายให้ นำรูปแบบนครชัยศรีโมเดลมาปรับใช้ในการจัดบริการ ด้วยการทำให้ผู้ป่วยที่มีคุณภาพ จูงใจให้ประชาชนมั่นใจเข้า ใช้บริการ โดยให้เป็นรพ.คู่แฝดกับรพ.สิงห์บุรี ใช้บอร์ดบริหารรพ.ร่วมกัน วางนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ใช้ บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน จัดบริการให้เหมาะสมกับศักยภาพของรพ.และความต้องการของประชาชน</p> <p>พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผอ.รพ.อินทร์บุรี กล่าวว่า รพ.อินทร์บุรีเป็นรพท.ขนาดเล็ก 170 เตียง รับผิดชอบ ประชากร 55,000 กว่าคน มีแพทย์ 23 คน มีผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 600-700 คน โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในปี 2562 ผู้บริหารรพ.มีแผนการเพิ่มรายได้ เช่น เปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เพิ่มบริการผู้ป่วยใน/บริการห้องพิเศษ มีบริการศัลยกรรมตกแต่งและตรวจสุขภาพเชิงรุก</p>
<p>มติชน Bangkok post The natio</p>	<p><b>ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงการปลดล็อกให้ใช้ชุดตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีด้วย ตนเอง ว่า ชุดตรวจดังกล่าวมีการผลิตอยู่แล้วแต่เดิมไม่ให้ขึ้นทะเบียน แต่จากการประสานกับกรมควบคุมโรค สภากาชาดไทย และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ พบว่า การตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเองมีประโยชน์ และองค์การอนามัยโลก ประกาศว่ามีประโยชน์จริง จึงประกาศให้มีการดำเนินการได้เอง หลังจากนั้น คาดว่าจะมีผู้ประกอบการไปขอยื่นขึ้น ทะเบียน โดยออย.จะพิจารณาตรวจเข้มงวดกว่าที่ขายให้รพ. มีการกำหนดคุณสมบัติและมาตรฐาน และไม่ต้องกังวลเรื่อง การติดเชื้อจากการสัมผัสเลือด เนื่องจากเข็มที่ใช้เจาะเป็นระบบที่มีความปลอดภัย และใช้เลือดน้อยมาก จึงสามารถทิ้ง เป็นขยะทั่วไปได้</p>
<p>เว็บไซต์มติชน มติชน ผกก.ออนไลน์ เว็บไทยโพสต์</p>	<p><b>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นพ.ชรงค์ศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.ชนนัท สิทธิบุศย์ ผอ.สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และเจ้าหน้าที่จากสนง คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานไฟฟ้าราตรี ภายใน สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งย่านพระราม 7 พบว่า มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ยาสูบ ผู้เข้าร่วมงานมีการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นการกระทำผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ</p> <p>นพ.ชรงค์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านโปรแกรม TAS ว่ามีการจัดงานเลี้ยงในสถานศึกษา รวมทั้งจะ มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำหน่ายบุหรี่ยาสูบจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานศึกษาถือเป็นเขตปลอด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเป็นเขตปลอดบุหรี่ อีกทั้งสถานที่จัดงานไม่ใช่สถานที่ที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย การกระทำ ดังกล่าวจึงถือเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และจะ ประสานสน.ประชาชนดำเนินการคดีต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ มติชน	<p><b>การหยุดดื่มสุราระกัณฑ์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายสำนักกระบาดวิทยา สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ สคร.5 จ.ราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ตรวจสอบการเสียชีวิตของชายชาวสุพรรณบุรี ที่บ่นอาการร้อนและหัดดิบหยุดดื่มเหล้า และให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า การหัดดิบหยุดดื่มเหล้ากะทันหันไม่ได้ทำให้เสียชีวิต แต่อาจเกิดจากโรคแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ ส่วนรายที่ติดขั้นรุนแรง ร่างกายอาจปรับสภาพไม่ทัน หากจะเลิกดื่มควรปรึกษาแพทย์ก่อน ทั้งนี้ ในช่วงนี้อาจเจ็บป่วยจากอาการร้อนได้ โดยเฉพาะโรคฮีทสโตรก ซึ่งจะตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆ จนเกิน 40 องศาเซลเซียส ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 6 กลุ่ม ได้แก่ ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง, เด็กต่ำกว่า 5 ขวบและผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง อ้วน พักผ่อนไม่พอ, ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แนะนำใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี อยู่ในที่อากาศถ่ายเท ลดหรือเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนาน ๆ สวมหมวก กางร่ม ควรดื่มน้ำให้มากกว่าปกติ เลี่ยงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด</p>
มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ	<p><b>ปัญหาเด็กจมน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ มีนโยบายให้ทุกครัวเรือนที่มีเด็กเล็กอายุแรกเกิดถึง 2 ปี มีพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยหรือคอกกั้นสำหรับเด็ก โดยทำจากวัสดุที่ทำได้ง่ายในท้องถิ่น มีความสูง 51 ซม. ขึ้นไป ซึ่งราวต้องมีช่องทางไม่เกิน 6 ซม. และควรเป็นแนวตั้ง ผู้ปกครองไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังในบริเวณนี้ตลอดเวลา อาจจะไปปล่อยไว้เพียงชั่วระยะเวลาสั้น ๆ ที่ทำกับข้าวหรือเข้าห้องน้ำ และพื้นที่ดังกล่าวไม่ควรมีภาชนะกักเก็บน้ำ หรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำ ส่วนข้อแนะนำในการป้องกันเด็กจมน้ำ 1.เทน้ำออกจากภาชนะทุกครั้งหลังใช้งาน 2.กั้นคอก จัดหาพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก มีรั้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน และอยู่ห่างแหล่งน้ำเสี่ยง 3.ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำทุกครั้งหลังใช้งาน 4.เฝ้าดูเด็กตลอดเวลาอย่างใกล้ชิดในระยะที่มีมือเอื้อมถึง และไม่ควรถือให้เด็กคลาดสายตา หากปล่อยให้เด็กจมน้ำ 6-10 นาที โอกาสเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 56</p>
แนวหน้า มติชน	<p><b>GREEN BOOK 2019</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ได้รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเข้ามาตรฐาน ตั้งแต่ปี 2545-2561 มาจัดทำเป็น GREEN BOOK 2019 ประกอบด้วยยา 370 รายการ จาก 3,289 รุ่นผลิต โดยในปีนี้ได้สุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและเจลพริกที่มีใช้ในรพ. และยังมีรายการ BIOLOGICAL PRODUCT ซึ่งเป็นยาโปรตีนที่มีราคาแพง พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการสืบค้นข้อมูลผ่าน MOBILE APPLICATION "GREEN BOOK DMSC" ทั้งระบบ ANDROID และ IOS หรือทางเว็บไซต์ <a href="https://www.bdn.go.th">HTTPS://WWW.BDN.GO.TH</a></p>
ข่าวสด เว็บ sanook ไทยรัฐออนไลน์ เว็บมติชน เว็บแนวหน้า	<p><b>หลอดเลือดหัวใจตีบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การสูบบุหรี่ส่งผลร้ายทำให้เกิดโรค เช่น โรคหลอดเลือดในสมองตีบ โรคกระเพาะต่างๆ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ</p> <p>ด้าน นพ.เอนก กนกศิลป์ รก.แทนผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า เพื่อให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงและเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หากเลิกบุหรี่ได้ จะส่งผลดีต่อร่างกายตนเอง นอกจากลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคสมองแล้ว ยังส่งผลดีต่อคนรอบข้างให้ปลอดภัยจากสารในบุหรี่ที่เป็นพิษร้ายต่อร่างกายด้วย</p>
ไทยโพสต์	<p><b>คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้มอบหมายสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ดำเนินโครงการระหว่างปี 2562-2565 เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายผู้สูงอายุสุขภาพดี และพัฒนาระบบดูแลด้านสุขภาพ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่กับครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุข</p> <p>นพ.สแกนต์ บุณนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี 9 ประการ 1.อาบน้ำทุกวัน แปรงพื้นสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน ตรวจสอบสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละครั้ง 2.กินอาหารสุก สะอาด วันละ 3 มื้อ ให้ครบ 5 หมู่ 3.ออกกำลังกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละไม่เกิน 30 นาที 4.ดื่มน้ำสุกสะอาดอย่าให้ขาดวันละ 6-8 แก้ว 5.พักผ่อนให้เพียงพอ วันละ 6-8 ชั่วโมง 6.ดั่งเสพติด คบหาญาติมิตร ใกล้ชิดครอบครัว 7.ดูแลบ้านเรือน ของใช้ เสื้อผ้า ให้สะอาด 8.ตรวจสุขภาพปีละครั้งเป็นอย่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	น้อย 9. ผักฝืนในธรรมประกอบกรรมดี อารีต่อทุกคน
ไทยรัฐ	<p><b>การใช้ความรุนแรงใน รพ.</b></p> <p>- เสนอข่าว ผศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผช.เลขาธิการแพทยสภา ให้ข้อมูลว่า พบปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงในรพ. รวมถึงความรุนแรงต่อบุคลากรมากขึ้น ทั้งลักษณะการทำร้ายด้วยวาจา สัมผัสตัวโดยไม่มีเหตุอันควร ขว้างปาใส่ด้วยวัตถุ ถึงขั้นติดตามหลังเลิกงานเพื่อทำร้ายร่างกาย สาเหตุอาจรอรับการตรวจนานเกินไป หรือไม่ได้รับความประทับใจตามคุณภาพที่ต้องการ ทางออกที่ดีที่สุดคือ บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารต้องแสดงจุดยืนในการปกป้องบุคลากร ประธานเจ้าพนักงานตำรวจให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และประสานงานกับอัยการ ศาล เพื่อหาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>
ไทยโพสต์	<p><b>วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สวช. เปิดเผยว่า ได้ให้การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนในระยะแรก เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสจากตัวอย่างในประเทศไทย นำไปพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคณะวิจัยมีแผนดำเนินงานต่อไปในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อทำการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายที่ผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับคน โดยสถาบันฯ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.มหิดล องค์การเภสัชกรรม และสถานเสาวภา ได้ข้อสรุปว่า การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในมนุษย์และสัตว์เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน หากทำได้สำเร็จจะช่วยลดอุบัติการณ์ของโรค รวมทั้งลดการสูญเสียชีวิตและลดการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก</p>
ข่าวสด	<p><b>ภาวะถอนเหล้า</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชสีมาราชนครินทร์ กล่าวว่า หลังเทศกาลสงกรานต์ปัญหาที่มักเกิดตามมาคือ ภาวะถอนเหล้า พบในผู้ที่ดื่มสุราฉลองเทศกาลติดต่อกันหลายวัน และต้องหยุดดื่มกลับไปทำงานตามปกติ โดยอาการถอนเหล้าจะเริ่มปรากฏหลังจากหยุดดื่มประมาณ 6 ชั่วโมง ระดับความรุนแรงอาจแตกต่างกันตามปริมาณที่ดื่มและสุขภาพของผู้ดื่ม ส่วนใหญ่อาการมักจะไม่มีรุนแรง อาจจะอ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน มีคลื่นเล็กน้อย สาเหตุเนื่องจากขณะดื่มมักไม่รับประทานอาหาร ทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดสารอาหาร ระดับเกลือแร่ในร่างกายอยู่ในสภาวะไม่สมดุล จึงควรพักผ่อนให้เพียงพอ ทานผักผลไม้หรือดื่มน้ำหวานเพื่อให้ร่างกายสดชื่น โดยอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆ ภายใน 2-3 วัน</p>
เดลินิวส์	<p><b>การนวดแผนไทย</b></p> <p>- เสนอบทความ พทป.เกียรติธรรม อภิจรรยาธรรม สถาบันการแพทย์แผนไทยฯ ให้ความรู้เรื่องการนวดไทยว่า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การนวดเพื่อบำบัดรักษา และการนวดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนวิธีการนวดแบ่งเป็น การนวดแบบราชสำนัก และการนวดแบบเชลยศักดิ์ ผู้ที่ห้ามนวด คือ ผู้ที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุใหม่ ๆ โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่มีการผ่าตัด ข้อควรระวังก่อนนวด คือ ต้องรู้ว่าเราอยู่ในสภาวะใดและต้องมีการระวังเป็นพิเศษหรือไม่ ซึ่งผู้ทำการนวดก็ต้องรู้ด้วยควรนวดแบบใดและต้องระวังอะไรบ้าง ส่วนข้อควรระวังขณะนวด ผู้นวดจะมีการประเมินการตอบสนองของคนไข้ การบอกกล่าวของคนถูกนวดมีผลต่อผู้นวดในการประเมิน จะได้ว่าต้องมีแนวทางในการนวดอย่างไรต้องนวดแบบใดถึงจะเหมาะสม</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch